

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน เช่นที่ลูกมีศรัทธาว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและท่านคือพ่อของลูก ดังนั้นลูกต้องอธิบายสิ่งนี้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกันและปลุกฝังศรัทธาในพวกเขา และแล้วถามความคิดเห็นของพวกเขา

คำถาม: พ่อถามอะไรกับลูกๆ ของท่านที่ไม่มีใครสามารถถามได้?

คำตอบ: เมื่อบายพบกับลูกๆ ท่านถามว่า ลูกๆ เราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่? ลูกๆ ที่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะพูดในทันทีว่า “ใช่แล้ว บาบา เราพบท่านเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว” ผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะกลับมาสับสน ไม่มีใครอื่นมีความรู้สึกที่จะถามคำถามเช่นนั้น พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่อธิบายถึงความลับของทั้งจักรวาลลูก

โอมชานติ พ่อทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดอธิบายให้กับลูกๆ ทางจิต ลูกกำลังนั่งที่นี้เบื้องหน้าพ่อ ลูกจากบ้านของลูกด้วยความคิดที่ว่าลูกจะไปหาซีพาบาราผู้ที่ได้เข้ามาในพาหนะของบราห์มาและกำลังให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก เราเคยอยู่ในสวรรค์และแล้วขณะที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด เราได้ลงมาและไปสุนทรภะ สิ่งนี้จะไม่อยู่ในสติปัญญาของใครในชุมชนทางจิตอื่น ลูกรู้ว่าลูกจะไปหาซีพาบาราผู้ที่เข้ามาในพาหนะนี้และสอนลูก ท่านมาเพื่อพาเราดวงวิญญาณกลับไปกับท่าน เราจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน พ่อได้อธิบายแล้วว่าพ่อนั้นไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เป็นกิเลสทั้งห้าที่อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกเองก็มีกิเลสทั้งห้าในลูกและเหตุนี้เองลูกจึงมีความทุกข์อย่างมาก แน่หนอนว่าลูกต้องให้ผู้คนเขียนความเห็นที่ว่าพ่อนั้นไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกๆ มีศรัทธาที่มั่นคงว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พ่อคือพ่อสูงสุด, ครูสูงสุด และเป็นครูด้วยเช่นกัน ท่านคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่ให้ความสงบ ไม่มีที่ไหนที่จะมีใครคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะได้รับ พวกเขาเพียงแค่มองมีความสุขกับการรับฟังรามายณะ กิตะ ฯลฯ ไม่ได้มีความหมายอะไรในสติปัญญาของพวกเขา ก่อนหน้านี้เราเคยพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานั้นพ่อบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่ผิด เป็นเรื่องของการประณามอย่างยิ่ง ดังนั้นความคิดเห็นนี้ก็มีความสำคัญมากด้วยเช่นกัน ทุกวันนี้ผู้ที่ลูกขอให้ทำพิธีเปิดนั้นก็เขียนว่าบราห์มาภุมารีทำงานได้ดีมากและพวกเขาก็ให้คำอธิบายที่ดีมาก พวกเขาได้แสดงวิธีที่จะบรรลุถึงพระเจ้า สิ่งนี้มีผลกระทบที่ดีมากต่อหัวใจของผู้คน อย่างไรก็ตามไม่มีใครเขียนหรือให้ความคิดเห็นว่าเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งเมื่อผู้คนในโลกพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พระเจ้าเป็นพ่อ, ครูและครู นี่คือสิ่งหลักแรก ประการที่สองลูกต้องการความคิดเห็นที่กล่าวว่า: จากคำอธิบายนี้ ฉันสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าแห่งกิตะไม่ใช่ศรัทธา ไม่ใช่มนุสย์หรือเทพสามารถถูกเรียกว่าพระเจ้าได้ พระเจ้าคือหนึ่งเดียวเท่านั้นและท่านคือพ่อ เป็นเพียงจากพ่อเท่านั้นที่เราได้รับมรดกของความสงบและความสุข ลูกต้องได้รับความคิดเห็นเช่นนั้น ความคิดเห็นที่ผู้คนเขียนในเวลาไม่มีประโยชน์เลย ใช่, อย่างน้อยพวกเขาก็เขียนว่าพวกเขาได้รับคำสอนที่ดีมากที่นี้ อย่างไรก็ตามลูกควรให้พวกเขาเขียนสิ่งหลักที่ลูกต้องเป็นผู้มีชัยชนะว่าบราห์มาภุมารีพูดสัจจะเมื่อพวกเขาพูดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านคือพ่อ ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าแห่งกิตะ พ่อมาและปลดปล่อยลูกจากหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความรู้แก่ลูก ความคิดเห็นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำแห่งน้ำ แต่เป็นพ่อผู้เดียว เพียงเมื่อผู้คนเขียนความคิดเห็นเช่นนั้นเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะ ขณะนี้ยังคงมีเวลา งานรับใช้มากมายกำลังเกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมาย แต่นั่นเพราะว่าลูกๆ กำลังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้คนภายนอกไม่รู้สิ่งใดเลย ลูกใช้ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของลูกขณะที่ก่อตั้งอาณาจักรของลูกเพื่อตัวลูกเอง ผู้ที่ทำจะได้รับการผลตอบแทนของสิ่งนั้น ผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยก็จะได้ไม่ได้รับอะไรเลย เพียงลูกเท่านั้นที่ทำงานนี้ทุกอย่างจริง เพียงลูกเท่านั้นที่กลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญา ลูกเข้าใจว่าพ่อคือพ่อและครู และท่านพูดความรู้ของกิตะนี้ในวิธีที่ถูกต้อง แม้ว่าผู้คนจะฟังกิตะในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาที่ไม่ได้มาซึ่งอาณาจักร จากคำแนะนำของพระเจ้า พวกเขา ก็กลายเป็นหนทางที่เป็นเช่นปีศาจ พวกเขามีนิสัยที่ไม่ดีและพวกเขากลับมาไม่บริสุทธิ์ ผู้คนหลายล้านไปที่กุ่มกเมลา พวกเขาไปที่ใดก็ตามที่พวกเขาเห็นน้ำ เพราะพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำ อย่างไรก็ตามน้ำทุกหนแห่งก็มาจากแม่น้ำ จะมีใครสามารถกลับมาบริสุทธิ์ด้วยสิ่งนั้น? เป็นไปด้วยการอาบน้ำที่เราจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และกลายเป็นเทพหรือไม่? เวลานั้นลูกเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำงานเช่นนั้น นั่นก็เป็นความผิดพลาดเช่นกัน ลูกควรได้รับความคิดเห็นของผู้คนในสามเรื่องนี้ ในปัจจุบันพวกเขาเพียงแค่พูดว่าองค์กรนี้ดี และดังนั้นความเข้าใจผิดที่

ผู้คนมีว่า บราห์มาภุมารีนีมีเวทย์มนตร์และพวกเขาได้ลักพาตัวผู้คนก็ถูกลบออกไปเพราะเสียงเช่นนั้นมากมายได้กระจายไป
ทุกหนแห่ง เสียงนั้นได้ไปถึงต่างประเทศด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่าผู้นี้ต้องการ 16,108 ราชีนี และเขาก็ได้พบ 400 คน
แล้ว นั่นก็เป็นเพราะในเวลานั้นมีผู้คนอยู่ 400 คนที่เคยมายังชุมนุมทางจิต ผู้คนมากมายต่อต้านเราและพวกเขาก็ยัง
ประท้วงตลอดเวลาด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีใครจะสามารถทำอะไรได้เบื้องหน้าพ่อได้ ทุกคนเคยพูดว่า นักมายากลนี้มาจากไหน? และ
แล้วเพียงแค่อุบายความมหัศจรรย์! บาบาคอยอยู่ในการจี้ ทั้งกลุ่มนั้นก็มารวมกันและวิ่งไปที่นั่น ไม่มีใครรู้ว่าผู้คนเหล่านั้น
หนีออกจากบ้านของพวกเขาอย่างไร พวกเขาไม่แม้กระทั่งคิดว่าพวกเขาทั้งหมดจะอยู่ที่ไหน และแล้วบาบาก็ซื้อบังกะโล
ในทันที ดังนั้นนั่นคือเวทย์มนตร์ แม้แต่เวลานี้ ผู้คนก็พูดว่าลูกเป็นนักมายากล ถ้าหากใครไปหาบราห์มาภุมารีนี พวกเขา
จะไม่กลับมาอีก พวกเขาจะทำให้สามีและภรรยากลายเป็นพี่น้องหญิงชาย หลายคนก็ไม่ได้มา เวลานี้เมื่อพวกเขาเห็น
นิทรรศการของลูก ฯลฯ ความเข้าใจผิดใดก็ตามที่พวกเขามีในสติปัญญาของพวกเขาถูกลบออกไป อย่างไรก็ตามไม่มี
ใครเขียนความคิดเห็นที่บาบาต้องการ บาบาคือความต้องการความคิดเห็นเหล่านี้ พวกเขาควรจะเขียนว่าศรัทธาไม่ใช่พระเจ้า
แห่งกิตะ ทั้งโลกคิดว่าเป็นพระเจ้าศรัทธาเป็นผู้พูด อย่างไรก็ตามศรัทธาใช้ 84 ชาติเกิดเต็มในขณะที่ชีพบาบาอยู่
เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิด ดังนั้นความคิดเห็นของผู้คนจำนวนมากมีความจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ มีผู้คนมากมายที่ฟังกิตะ
และแล้วพวกเขาก็ควรจะอ่านในหนังสือพิมพ์ว่าพระเจ้าแห่งกิตะคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด, ซิวา ท่านผู้เดียวเท่านั้น
คือพ่อ, ครู และผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน เป็นเพียงจากท่านเท่านั้นที่ลูกได้รับมรดกของ
ความสงบและความสุข อย่างไรก็ตามเวลานี้ไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามใดก็ตามเพื่อจะมีการทำพิธีเปิด ลูกก็เพียงแค่
ต้องขจัดความเข้าใจผิดของผู้คนและพวกเขาก็จะได้รับคำอธิบายที่ดี อย่างไรก็ตามพวกเขาควรจะเขียนความคิดเห็นที่บา
บาต้องการ นั่นคือความคิดเห็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่แนะนำคนอื่นๆว่าองค์กรนี้ดีมาก จะเกิดอะไรขึ้น
กับสิ่งนั้น? ใช่ เมื่อลูกทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป เมื่อการก่อตั้งและการทำลายล้างเข้ามาใกล้ลูกก็จะได้ความคิดเห็น
เหล่านี้ พวกเขาจะเข้าใจทุกสิ่งและเขียนความคิดเห็นเหล่านั้น อย่างน้อยเวลานี้พวกเขาก็เริ่มมาหาลูก เวลานี้ลูกได้รับความ
รู้แล้วว่าลูกทั้งหมดเป็นลูกของพ่อผู้เดียว และลูกทั้งหมดเป็นพี่น้องเพศชาย เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายสิ่งนี้แก่ใคร
ก็ตาม พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือบาบาสองสูงสุด ลูกควรได้รับสถานภาพที่ไม่มีขีดจำกัดที่สูงสุดจากท่านอย่างแน่นอน
ด้วยเช่นกัน ลูกได้รับสิ่งนั้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าระยะเวลาของยุคเหล็กนั้นหลายแสนปี ลูกพูดว่าทั้ง
วงจรมีเพียง 5000 ปีเท่านั้น และดังนั้นจึงมีความแตกต่างอย่างมาก พ่ออธิบายว่า เมื่อ 5000 ปีที่แล้วมีความสงบในโลก
เป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้อยู่เบื้องหน้าลูก เคยมีความสงบในโลกในอาณาจักรของพวกเขา เรากำลังก่อตั้งอาณาจักร
นั้นอีกครั้งหนึ่ง เคยมีความสงบและความสุขในทั้งโลก ไม่มีการพูดถึงความทุกข์ เวลานี้มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด เรา
กำลังก่อตั้งอาณาจักรแห่งความสงบและความสุขนี้ด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสมบัติของเราในวิธีที่แฝงตัว พ่อเน้นแฝง
ตัว, ความรู้แฝงตัว และความเพียรพยายามของลูกก็แฝงตัวด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองบาบาจึงไม่ชอบเพลงและบทกวี ฯลฯ นั้น
เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกต้องคงอยู่อย่างเงียบสงบที่นี้ ลูกต้องจดจำพ่อในขณะที่กำลังเดินเหินและ
เคลื่อนไหวไปมาอย่างสงบและดวงจักรโลกในสติปัญญาของลูกด้วยเช่นกัน เวลานี้คือชาติเกิดสุดท้ายของเราในโลกเก่า
นี้ และแล้วเราจะใช้ชาติเกิดแรกในโลกใหม่ ดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เวลานี้ดวงวิญญาณทั้งหมดไม่
บริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญาณมีโยคะกับพ่อเพื่อทำให้ตนเองบริสุทธิ์ พ่อเองพูดว่า ลูกๆ ละทิ้งความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมด รวมทั้ง
ร่างกายของลูก พ่อกำลังเตรียมโลกใหม่ จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป โอ้ ลูกลืมพ่อเช่นนี้พ่อที่ให้อำนาจ
การปกครองโลกแก่ลูกได้อย่างไร? ท่านพูดว่า ลูกๆ เพียงอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ เวลานี้การทำลายล้างดิน
แดนแห่งความตายนี้อยู่เบื้องหน้าลูก การทำลายล้างนี้เกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกประการกับเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกจดจำสิ่งนี้
ได้มากขนาดนี้ เคยมีเพียงอาณาจักรของลูกเท่านั้นและไม่มีศาสนาอื่นใด เมื่อผู้คนมาหาบาบา พ่อก็ถามพวกเขาว่า เราเคย
พบกันมาก่อนหรือไม่? ผู้ที่เข้าใจความรู้นี้ก็พูดทันทีว่า พวกเขาได้พบบาบาเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว คนใหม่ผู้ที่มาก็กลับมา
สับสน และแล้วบาบาก็เข้าใจว่าครูของเขาไม่ได้อธิบายสิ่งนั้นแก่พวกเขา และแล้วพ่อก็บอกเขาว่า คิดถึงสิ่งนี้ และแล้วพวก
เขาก็จะทำได้ ไม่มีใครอื่นสามารถถามคำถามนี้ได้ พวกเขาจะไม่มีความรู้สึกที่จะถาม พวกเขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้?
เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ผู้คนมากมายที่เป็นของสกุลของลูกก็จะมาและรับฟังลูก โลกต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ความ
ลับของวงจรมีการอธิบายให้แก่อีกแล้ว เวลานี้ลูกต้องไปสู่โลกใหม่ จงลืมโลกเก่านี้ พ่อกำลังสร้างบ้านใหม่ และดังนั้น
สติปัญญาของลูกก็เข้าไปหาสิ่งนั้น และแล้วก็ไม่มีความรู้สึกผูกพันยึดมั่นต่อบ้านเก่า นี่คือการที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อกำลังก่อตั้ง
โลกใหม่แห่งสวรรค์ ดังนั้นมองแต่ไม่เห็นโลกเก่านี้ ให้ความผูกพันยึดมั่นของลูกอยู่กับโลกใหม่ และให้มีการวางเฉยต่อ
โลกเก่านี้ ผู้คนในหะรุโยคะเหล่านั้นมีการสละละทิ้งที่มีขีดจำกัดและนั่งในป่า การวางเฉยของลูกนั้นอยู่ในทั้งโลกเก่า มีค
วามทุกข์ที่ไร้ขีดจำกัดที่นี้ ในโลกใหม่ยุคทองมีความสุขมากมาย และดังนั้นลูกจะจดจำสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ที่นี้ทุกคนคือผู้
ที่ทำให้ลูกทุกข์ พ่อแม่ ฯลฯ ดักลูกไว้ในกิเลส พ่อพูดว่า ต้นหนาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการเอาชนะมันลูกจะกลายเป็น

เป็นผู้เอาชนะโลก พ่อสอนราชาโยคะนี้แก่ลูกที่ลูกจะประกาศสิทธิ์ในถนภาพนี้ บอกพวกเขาว่า พระเจ้าบอกฉันในความฝัน: จงกลับมาบริสุทธิ์ และลูกจะได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ ดังนั้นสำหรับชาติเกิดเดี๋ยวนี้นั้นจะไม่กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และสูญเสียอาณาจักรของฉัน การทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งหมดนั้นเป็นเพราะความบริสุทธิ์นี้ ดรพดีร้องออกมาว่า ดูซาซันกำลังทำให้ฉันไม่บริสุทธิ์ พวกเขาได้แสดงละครที่ศรีภคฤกษ์ให้สำหรับ 21 ฝันแก่ดรพดี พ่อที่นั่งนี้และอธิบายว่ามีควมอัศจรรย์มากมาย เวลานี้มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่เคยมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดในยุคทอง เวลานี้พ่อมาเพื่อทำลายความไร้ศาสนาทั้งหมดและเพื่อก่อตั้งศาสนาเดียวที่แท้จริง พ่อให้โชคของอาณาจักรของลูกแก่ลูกแก่ลูกและแล้วพ่อไปสู่สภาพการปลดเกษียณ และแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพ่อเป็นเวลาครึ่งวงจรถูกจะไม่แม้แต่จดจำพอบาบาอธิบายว่า กระแสคลื่นที่ผิดๆที่ทุกคนมีต่อลูกในจิตใจของพวกเขาจะทำให้ลูกต้องในเวลา นี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งหลักคือการให้ผู้คนเขียนความเห็นว่าคุณเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ท่านมาและสอนราชาโยคะ พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน น้ำจากแม่น้ำไม่สามารถชำระใครให้บริสุทธิ์ได้ มีน้ำอยู่ทุกหนแห่ง เวลานี้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่าพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งร่างและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูก เป็นดวงวิญญาณที่ละร่างของพวกเขาและไปใช้ร่างอื่น และแล้วพวกเขาก็พูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ การพูดว่าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุดคือสิ่งที่ได้ยืมมาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกๆพูดว่า บาบ เราจะสามารถจดจำท่านได้อย่างไร? โอ้ ลูกคิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณใหม่? ดวงวิญญาณเป็นจุดเล็กๆ และดังนั้นพ่อของเขาก็จะเล็กด้วยเช่นกัน ท่านไม่ได้เข้ามาสู่การกลับมาใช้ชาติเกิด ลูกมีความรู้ในสติปัญญาของลูก เหตุใดลูกไม่จดจำพ่อ? จดจำพ่อขณะที่เดินเห็นและเคลื่อนไหวไปมา อัจชะ, ลูกอาจพิจารณาว่าพอมีรูปที่ใหญ่โต แต่อย่างน้อยก็จดจำเพียงผู้เดียว และแล้วบาบของลูกจะหลุดออกไป ไม่มีวิธีอื่นใด ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้จะพูดว่า บาบ ด้วยการจดจำท่าน เราจะกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ดังนั้นทำไมเราจึงไม่จดจำท่าน? ลูกต้องเตือนกันและกันเพื่อที่บาบของลูกจะสามารถหลุดออกไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เช่นที่พ่อและความรู้ที่แฝงตัว ดังนั้นจงทำความเพียรพยายามที่แฝงตัวเช่นกัน แทนที่จะร้องเพลงและอ่านบทกวีลางจงอยู่อย่างเงียบสงบ จดจำพ่อในขณะที่เดินเห็นและเคลื่อนไหวไปมาในความสงบ
2. โลกเก่ากำลังเปลี่ยนแปลง และดังนั้นลูกต้องขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากโลกเก่า อย่าได้เห็นในขณะที่มองโลกนั้นเชื่อมสติปัญญาของลูกกับโลกใหม่

พร: พระ: ขอให้ลูกทำให้เกิดความพิเศษของชีวิตบราห์มินของลูกที่เป็นธรรมชาติ และกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดาย
ชีวิตบราห์มินของลูกนั้นพิเศษ ศาสนาบราห์มินของลูก และการกระทำของลูกพิเศษ นั่นคือมีความสูงส่งที่สุดเพราะลูกทำตามพอบราห์มาที่มีตัวตนในการกระทำของบราห์มิน ธรรมชาติของบราห์มินมีความพิเศษที่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติที่ธรรมดาหรือชั่วร้ายไม่ใช่ธรรมชาติของบราห์มิน เพียงแต่เก็บไว้ในสำนึกนี้ของลูกว่า ฉันเป็นดวงวิญญาณพิเศษ เมื่อธรรมชาตินี้กลายเป็นธรรมชาติ ลูกจะสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ลูกจะกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง และดังนั้นจึงเป็นตัวของพลัง ความเพียรพยายามนี้ง่ายดาย

คติพจน์: ผู้ที่กระจายแสงของความบริสุทธิ์และความสงบไปทุกหนแห่งคือประภาคารแห่งแสง

*** โอม ชานติ ***